

เฉลิมพระชนมพรรษา 'แม่' ของปวงชนชาวไทย ของทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนชาวไทยมีความปิติยินดียิ่งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยชาติบ้านเมือง โดยทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ พระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยพระราชปณิธานให้เป็นเครื่องมือทำประโยชน์สุขสู่ประชาชน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอก เจ้าพระยาวงษาขุนประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์ สท้าน สนิทวงศ์) บ้านเลขที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร พระองค์เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ประสูติแต่หม่อมหลวงบัว กิติยากร (สกุลเดิม สนิทวงศ์) มีพระพี่น้องคือ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์, หม่อมราชวงศ์อศุลกิติ์ และ หม่อมราชวงศ์หญิงบุษบา กิติยากร พระนาม "สิริกิติ์" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 อันมีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร" มีชื่อเล่นว่า "คุณหญิงสิริ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเรียกว่า "แม่สิริ"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2492 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วัดสระเปตุม

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ พระราชกรณียกิจ มีกว้างขวางครอบคลุมสาขาต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล พระองค์ท่าน

เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้เพื่อทรงเยี่ยมเยียนทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อทรงทราบทุกข์สุขด้วยพระเนตรพระกรรณ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำ พระองค์ท่านจะเป็นป่า เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นจึงมีมากมาย ส่วนใหญ่ที่ประชาชนชาวไทยรู้จักดี และมีความสำคัญเป็นแหล่งอาชีพของพี่น้องชาวไทยนั้นคือโครงการศูนย์ศิลปาชีพ แต่นอกจากนั้นยัง

ทรงมีโครงการต่างๆ ที่ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยอีกมากมาย ดังนี้

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง

ผลิตอาหาร โดยทหารกองหนุน เป็นโครงการที่ให้หมู่บ้านทหารกองหนุนเป็นหมู่บ้านผลิตอาหาร โดยให้สามารถทำการผลิตอาหารเพื่อใช้บริโภคภายในหมู่บ้าน หากมีเหลือให้นำผลผลิตที่ได้ ไปจำหน่ายยังชุมชนข้างเคียง ให้หน่วยทหาร ที่ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลอยู่ติดแนวชายแดน เช่น บริเวณลำน้ำเทือง บ้านบ่อเหมืองน้อย ฯลฯ มีกิจกรรมหลักคือ ผลิตอาหาร สร้าง

อาชีพ ดูแลรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ให้ราษฎรที่เป็นสมาชิก บริหารงานกันเองสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมต่อการบริหารโครงการ และต่อสังคมรอบตัว จึงเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต เป็นการคัดเลือก หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ให้ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ในชุมชนของตนเอง ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ไม่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หรือนุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งทำการคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ ดำเนินโครงการของ "พิ

ทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต" แล้วทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานธง "พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต" ให้กับชุมชน ลักษณะของธง จะปรากฏภาพช้าง อยู่ในป่าอยู่ภายใต้พระปรมาภิไธยย่อ สก.

โครงการบาริกันน้ำ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 จุดเริ่มต้นคือที่บ้านตัว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ทรงเริ่มโดยการคัดเลือก

ราษฎรที่ยากจนที่สุด 13 ครอบครัวมาเป็น ตัวอย่างจัดที่ดินให้ราษฎรปลูกพืชหมุนเวียน และปลูกไม้โตเร็วที่ใช้ทำฟืนครอบครัวละ 3-5 ไร่ โดยราษฎรดังกล่าวได้รับพระราชทาน เงินเดือนประจำครอบครัวละ 1,500 บาท นอกจากนี้ยังได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ฉางข้าว เรือนเพาะชำ และแหล่งน้ำ มี พระราชประสงค์ให้จัดสร้างบ้านปาร์กน้ำขึ้น เป็น “บ้านน้อยในป่าใหญ่” หรือ “หมู่บ้าน ปาร์กน้ำ” ทรงชักจูงให้ชาวบ้านปลูกป่าเอง ให้รู้สึกมีความรักป่า และรู้จักใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน พร้อมทั้ง พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า โครงการปาร์กน้ำ เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ที่บ้านถ้ำตัว ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว บ้านปาร์กน้ำ ตำบลโลกสิ อำเภอสว่างแดน

ดิน บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอ เจริญศิลป์ บ้านजार ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง บ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอ สองดาว จังหวัดสกลนคร

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ว่า “ที่ดินทำ ฟาร์มตัวอย่างนี้เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสม อาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหาร การกินและทำฟาร์มตัวอย่าง อย่างที่ 2 คือ ต้องการให้ทุกๆ คนที่เข้าพบปะได้มี อาชีพ มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามา แล้วจ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์ม เวลา เดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเบ็ดเลี้ยงแกะเลี้ยง อะไรทั้งหลายอย่าง ได้เงินและได้ค่าจ้าง ทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆ เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีงานทำ” ซึ่งโครงการ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ มีกระจายอยู่ในทุกภาคในประเทศไทย

พระราชกรณียกิจและโครงการพระ ราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม ราชินีนาถ นั้นยังคงมีอีกมากมาย ถ้าจะให้ กล่าวคงเขียนได้ไม่ทั้งหมด เพราะพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกายทำงานเพื่อปวงชนชาว ไทยมาต่อเนื่องยาวนานนับได้ว่าเป็นบุญของ ชาติและประชาชนชาวไทย ที่มีสมเด็จพระ บรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเพียบพร้อมเป็นขัตติยราชินีโดยแท้ พระองค์มิได้ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถที่มี พระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านั้น หากแต่ยังทรงมี พระราชจริยวัตรงดงามเป็นแบบอย่างของ ปวงชนที่ต้องเดินตามรอยพระยุคลบาทมี พระปรีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆ ซึ่ง ปราบกฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอด ทรงยึดมั่นในพระบวรพระพุทธศาสนา ดำรง พระคุณธรรม พระปัญญาคุณ และพระ เมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ไพศาลพระเกียรติคุณกระจายขจรทั้งในประเทศ และนานาชาติทั่วโลก

ในนามของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ขอพระราชทานุญาตถวายพระพรชัย ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ที่มงานหน้าในหลวงของเรา/เรียบเรียง
